



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

อ้างถึง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ ๖/๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ และคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ ๑๔/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานราชการ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานอธิการบดี ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้ เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ หากผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ไม่มาเข้ารับการเลือกสรรตามวัน เวลาและสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(รองศาสตราจารย์ ดร.ตวงพร ภูณะกา)
อธิการบดี

ที่ ๑๕ /๒๕๖๑

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ อัตรา

ลำดับ ที่	เลขประจำตัว ผู้สมัครสอบ	ชื่อ - สกุล	วัน เวลา และสถานที่สอบ	หมายเหตุ
๑	๑	นางสาวพัชรีพร สนรักษา	วันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ณ ห้องเขียวมรกต ชั้น ๒ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	
๒	๒	นางสาววีรัตน์ ศุภปัญญา		
๓	๑๒	นางสาวสุรัสวดี ศรีมาลา		